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Mætt voru: Hallur Reynisson skólameistari, Margrét Hólm Valsdóttir, Dagbjört 

Jónsdóttir, Erlingur Teitsson, Guðrún María Valgeirsdóttir, Jóhanna Eydís Þórarinsdóttir 
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Guðrún Tryggvadóttir boðaði forföll 

 

Þetta gerðist. 

Staða skólans og framtíðarhorfur. 

Fulltrúi nemenda Reynir fór lítillega yfir sína sýn sem hann taldi jákvæða en breytileiki 

milli ára verulegur. 

Skólanefndarfólk sammála um að kynningarfundur á verkefnavinnu ( s.b. fundargerð 

aukafundar ) hefði verið mjög góður og vekti bjartsýni. 

Hallur sagði lítillega frá fundi í menntamálaráðuneyti með starfsmönnum ráðuneytissins. 

Guðrún María mætti á þennan fund fyrir hönd skólanefndar og sagði frá sinni upplifun. 

Fram kom að ráðuneytisfólk taldi að greiðslur vegna halla fyrri gengi full hægt en væri þó 

á áætlanir. 

Eydís sagði frá vinnu við skólanámsskrá sem væri vel á veg komin og stefnt væri á að 

þeirri vinnu yrði lokið í byrjun júní. 

Þá kom fram að stefnt væri að því að endurnýja skólasamningi en fyrri samningur rann út 

31. des. s.l. 

Eydís spurði hvað liði uppsetningu á ferðamálanámi og kom fram að stefnt væri að því að 

slíkt nám yrði í boði á næstu haustönn. 

 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir. 

Fundi slitið  


